

Số: /KH-CĐCS

TP HCM, ngày 7 tháng 3 năm 2022

**TUYÊN TRUYỀN Ý NGHĨA  
NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3,  
NGÀY QUỐC TẾ HẠNH PHÚC 20/3**

**I. Lịch sử và ý nghĩa ngày quốc tế phụ nữ và khởi nghĩa Hai Bà Trưng:**

Đã thành nếp sinh hoạt truyền thống, hàng năm vào ngày 8/3, phụ nữ thế giới nói chung lại tổ chức ngày kỷ niệm, ở Việt Nam, ngày 8/3 đã trở thành ngày cho tất cả chúng ta đặc biệt là nam giới bày tỏ tình cảm, lời chúc tốt đẹp nhất của mình với những người thân thương, với mẹ, với chị, với em, với người bạn đời, với người yêu, với những đồng nghiệp nữ. Vậy ngày kỉ niệm QTPN bắt nguồn từ đâu?

Lịch sử ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 bắt nguồn từ cuộc đấu tranh đòi quyền lợi chính đáng của nữ công nhân dệt, may thành phố Chicago và Newyork (Mỹ) cuối thế kỷ XIX. Cuộc đấu tranh của công nhân Mỹ đã cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh của nữ công nhân Đức, Nga. Thực tiễn đó đã đặt ra nhiệm vụ cần thiết phải tập hợp, lãnh đạo phụ nữ thế giới tham gia vào cuộc đấu tranh chung chống lại áp bức bóc lột của chủ nghĩa tư bản.

Năm 1910, hội nghị Quốc tế phụ nữ lần thứ II được triệu tập tại Copenhagen của Đan Mạch quyết định chọn 8/3 hàng năm trở thành ngày hội của phụ nữ toàn thế giới đoàn kết, biểu dương lực lượng đấu tranh và phấn đấu thực hiện mục tiêu Bình đẳng – Phát triển – Hoà bình thế giới.

Đối với Phụ nữ Việt Nam, ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 còn gắn liền với cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng – Một hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhằm tiếp tục khơi dậy truyền thống đấu tranh vì hoà bình của phụ nữ toàn thế giới, đồng thời phát huy truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” của phụ nữ Việt Nam trong kháng chiến và phẩm chất “năng động, sáng tạo, trung hậu, đảm đang” trong thời kỳ đổi mới.

Năm vừa qua, tập thể CB-GV-NV trường THPT Nguyễn Văn Tăng nói chung, các chị em phụ nữ nói riêng đã gặt hái được những thành quả đáng kể trong công việc. Tham gia đầy đủ các hoạt động của công đoàn ngành, nhiệt huyết trong hoạt động chung của nhà trường và đặt biệt hướng dẫn học sinh tham gia các cuộc thi thành phố đạt giải cao...

Thay mặt BCH công đoàn, tôi mong rằng tất cả các chị em trường THPT Nguyễn Văn Tăng, trên cương vị công tác của mình sẽ phấn đấu hơn nữa, nỗ lực hết sức mình, đoàn kết, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau, góp phần cùng công đoàn trường từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của phụ nữ, giúp cho nhà trường ngày càng tiến bộ.

## II. Thông điệp ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3:

Tháng 6/2012, Liên Hiệp Quốc đã tuyên bố chọn ngày 20/3 là Ngày Quốc tế Hạnh phúc. 193 nước thành viên (trong đó có Việt Nam) cùng cam kết sẽ ủng hộ ngày này bằng các nỗ lực nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng xã hội công bằng, phát triển bền vững, nhằm đem lại hạnh phúc cho người dân. Ngày Hạnh phúc được lấy từ ý tưởng của Bhutan - Vương quốc bé nhỏ nằm sâu trong lục địa miền đông Himalayas, vốn được đánh giá là nước có chỉ số hạnh phúc cao dựa trên các yếu tố như: sức khỏe, tinh thần, giáo dục, môi trường, chất lượng quản lý và mức sống của người dân. Bhutan là quốc gia đã ghi nhận uy thế của hạnh phúc quốc gia hơn là thu nhập quốc gia từ những năm đầu tiên của thập kỷ 70 thế kỷ 20 và nổi tiếng với việc thực thi mục tiêu tổng hạnh phúc quốc gia thay vì tổng sản phẩm quốc nội. Đại diện quốc gia Bhutan cho rằng nhu cầu về Ngày Hạnh phúc này là đối với tất cả quốc gia và con người trên toàn thế giới để có những bước vượt lên trên sự khác biệt giữa các nước và con người trên toàn thế giới và liên kết, đoàn kết toàn nhân loại.

Việc Liên Hiệp Quốc chọn ngày 20/3 là Ngày Quốc tế Hạnh phúc, còn vì đây là ngày đặc biệt trong năm, khi mặt trời nằm ngang đường xích đạo, nên trong ngày này có độ dài ngày và đêm bằng nhau - là biểu tượng cho sự cân bằng, hài hòa của vũ trụ. Cũng là biểu tượng của sự cân bằng giữa âm và dương, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa ước mơ và hiện thực.... Bởi vậy ngày 20/3 - Ngày Quốc tế Hạnh phúc cũng truyền tải thông điệp rằng: cân bằng, hài hòa là một trong những chìa khóa để mang đến hạnh phúc.

Ngày Quốc tế Hạnh phúc hay Ngày Hạnh phúc (International Day of Happiness) là ngày 20/3 hàng năm, nhằm “tôn vinh, phát triển và nâng cao hạnh phúc trên toàn cầu”, bắt đầu từ năm 2013. Đây không chỉ là ngày mang ý nghĩa biểu tượng đơn thuần, mà còn là ngày của hành động, tích cực và nỗ lực nhiều hơn để xây dựng thế giới đại đồng, đem lại hạnh phúc cho người người trên trái đất. Hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc, ngày 26/12/2013, Thủ tướng đã ban hành Quyết định số 2589/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm".

Việt Nam là một trong những quốc gia tích cực trong việc hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc. Mạng lưới Giải pháp Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc vừa công bố Báo cáo Hạnh phúc Thế giới 2019, gồm bảng xếp hạng mức độ hạnh phúc của 156 quốc gia dựa trên các yếu tố GDP bình quân đầu người, hỗ trợ xã hội, số năm sống khỏe mạnh, sự tự do, sự hào phóng và tình trạng tham nhũng. Việt Nam đứng thứ 94 trong 156 quốc gia trên bảng xếp hạng của Liên Hợp quốc về mức độ hạnh phúc.

Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/03 hằng năm gửi thông điệp tới mọi người hãy yêu thương và chia sẻ cùng nhau trong gia đình, trong dòng tộc, trong mỗi cộng đồng, giữa những người bạn, người đồng chí, trong mỗi đơn vị, cơ quan, trường học đem lại hạnh phúc cho chính bản thân, gia đình và cộng đồng; góp phần phát triển An sinh xã hội, thực hiện mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

## III. Thành tích phụ nữ trường THPT Nguyễn Văn Tăng đã đạt được trong năm qua:

Như chúng ta được biết. Trong năm học vừa qua trường ta đã đạt được những thành quả to lớn, thì sự đóng góp không nhỏ của **quý Cô, quý Chị và các em học sinh nữ** cho thành tích, thành công vào hoạt động của nhà trường như.

- Cùng với tập thể sư phạm nhà trường đạt nhiều danh hiệu và bằng khen cụ thể: Tập thể đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được nhận bằng khen của Bộ

Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn đạt danh hiệu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và nhận bằng khen của Liên đoàn lao động Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn thanh niên đạt danh hiệu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và nhận bằng khen của Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Chi đoàn giáo viên đạt danh hiệu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và nhận giấy khen của Thành đoàn Thành phố Thủ Đức.

- Tham gia Đạt giải Hội thi sáng tác Video clip với chủ đề "Hạnh phúc ngày trở lại trường"

- Tham gia và đạt giải khuyến khích Hội thi "Bài viết nghĩa tình công đoàn" do Liên đoàn lao động tổ chức.

- Đã có 10 quý cô đạt Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

- Cô Nguyễn Hoàng Diễm Ly – Hiệu trưởng nhà trường đã đạt thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm liên tục 2019-2020, 2020-2021 và nhận được bằng khen của UBND Thành phố Hồ Chí Minh và cô cũng vinh dự được đề nghị nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong năm học này.

- Cô Trần Thị Thùy Trang đã hướng dẫn học sinh đạt 04 giải ba Casio Toán 12 cấp Thành phố dù gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh.

- Dù dịch bệnh khó khăn nhưng tỷ lệ đậu tốt nghiệp trong năm học vừa qua của trường đạt 100%.

- Và tỉ lệ học sinh nữ đạt học sinh giỏi và hạnh kiểm tốt trong năm học vừa qua rất nhiều.

Trên đây là truyền thống đấu tranh của phụ nữ Việt Nam, phụ nữ thế giới, chủ đề Ngày Quốc tế hạnh phúc và truyền thống của phụ nữ trường THPT Nguyễn Văn Tăng. Thay mặt BCH công đoàn tôi xin trân trọng gửi tới các quý cô lời chúc sức khỏe, luôn tươi trẻ, hạnh phúc và thành đạt trong mọi lĩnh vực của cuộc sống và công tác. Và cũng xin trân trọng gửi tới quý cô, quý chị một bài thơ:

**Tám ngày lễ tết vừa qua  
Tròn dư ba tháng để mà tôn vinh  
Hoa tươi quả đẹp xinh xinh  
Mừng ngày Phụ nữ lung linh rạng ngời.  
Bao nhiêu vất vả trên đời  
Thiên chức làm Mẹ tuyệt vời Nhé em  
Lo lắng trần trọc thâu đêm  
Nuôi con vất vả còn thêm mẹ già.  
Bữa ăn chăm sóc cửa nhà  
Quàng lên vai vợ dẫu là nhỏ to  
Vợ mình tính lại hay lo**

**Chông vô tư quá làm cho em buồn.  
Suốt ngày làm việc luôn luôn  
Nhờ Anh tỵ việc anh chuồn mất tiêu  
Hôm nay dùng lời mỹ miều  
Quà, Hoa để nịnh lời yêu ngọt ngào.  
Tôn vinh một ngày đã sao  
Xong rồi quên mất ai nào hiểu cho  
Vất vả Em có cả kho  
Mong anh san sẻ bớt cho nhẹ nhàng**

**TM. BCH CÔNG ĐOÀN  
CHỦ TỊCH**

*Thành phố Thủ Đức, ngày 7 tháng 3 năm 2022*  
**TRƯỞNG BAN NỮ CÔNG**

**Nguyễn Thị Vân Nam**

**Lý Ngọc Kim Trang**